

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI IX ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thư Toà soạn

Số báo này được thực hiện trong một thời khắc khá đặc biệt: nhân dân cả nước ta và bè bạn quốc tế đang náo nức chờ đón ngày khai mạc Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng bào các tôn giáo, các vị chức sắc cũng như những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý Nhà nước có liên quan đến vấn đề tôn giáo, có cơ sở để tin tưởng khi *Dự thảo văn kiện Đại hội IX* viết: "**Về tôn giáo, Đảng coi tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng tôn giáo, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo. Chăm lo phát triển kinh tế - văn hóa, nâng cao đời sống của đồng bào. Đồng bào theo đạo và các vị chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống "tốt đời đẹp đạo", phát huy những giá trị tốt về văn hóa, đạo đức tôn giáo. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động và chia rẽ nhân dân. Từng bước hoàn thiện luật pháp về tín ngưỡng tôn giáo".**

Nhưng cũng chính những ngày qua, dư luận trong cả nước, nhất là đồng bào có đạo tỏ ra rất bất bình trước những việc làm của linh mục Nguyễn Văn Lý tại nhà thờ Nguyệt Biểu và nhà thờ An Truyền, giáo phận Huế (Thừa Thiên - Huế) và những hành động khiêu khích, phá hoại của ông Lê Quang Liêm, tự xưng là Hội trưởng, thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo Trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thấy rõ hơn chính sách tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng trước sau như một của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng trích giới thiệu bài viết của ông Trường Chinh, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHXHCN Việt Nam, đăng trên 2 số báo *Sự thật* (số 105 ngày 25 - 12 - 1948 và số 110 ngày 1 - 5 - 1949) có tiêu đề **Cộng sản và Công giáo**. Thời gian, hoàn cảnh Đất nước có nhiều đổi thay, nhưng những ý kiến của Trường Chinh vẫn còn nguyên giá trị.

Chúng tôi cũng cho đăng trong số báo này một số bài của các nhà nghiên cứu, nhà báo về vụ việc trên như sự bày tỏ thái độ của chính Tạp chí.

Bạn đọc yêu quý!

Như thường lệ, số báo vẫn đăng các bài nghiên cứu trao đổi trong các chuyên mục quen thuộc. Bên cạnh đó, theo sự góp ý của bạn đọc xa gần, chúng tôi đã nghĩ đến những chuyên mục mới như lịch sử tôn giáo ...

Nhân số báo này, chúng tôi muốn bày tỏ tình cảm của Toà soạn với vị Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí là GS. Đặng Nghiêm Vạn, nhân dịp ông được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ kể từ tháng 12 năm 2000.

Ngày 16 tháng 2 năm 2001, Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia đã ra Quyết định bổ nhiệm PGS. TS Đỗ Quang Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo kiêm Tổng biên tập Tạp chí *Nghiên cứu Tôn giáo*.

Cũng xin được nhắc lại, dịp cuối năm 2000 vừa qua, nhân dịp "tròn tuổi tôi", đúng hơn là một tuổi rưỡi, cộng tác viên xa gần đã tề tựu, tay bắt mặt mừng chúc Tạp chí có những thành công bước đầu và góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tờ báo.

Toà soạn chúng tôi luôn có ý thức rằng, trong khi phấn đấu cho mục đích tôn chỉ của tờ báo, chúng tôi luôn có bạn đọc xa gần, các cộng tác viên thân thiết bên cạnh.

BBT.